
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2566 ในวันจันทร์ ท่ี 24 เมษายน 2566 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 8/2566 ในวันจันทร์ ที ่8 พฤษภาคม 2566 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 7/2566 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้มาประชุม 
(1) เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงาน     กรรมการ 
5. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
6. ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
7. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
8. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
9. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
10. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
(2) เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
13. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
14. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
15. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
16. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
17. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
18. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
19. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
20. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
21. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
22. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ 
23. ศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
24. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
25. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ  
26. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

27. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
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28. รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. รศ.วนิดา แสงสารพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
30. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
31. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
32. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
33. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
35. รศ.เกียรติไชย ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
36. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
37. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
38. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
39. รศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ   กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
40. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
41. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
42. ผศ.สิลดา อินทรโสธรฉันท์  รองผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล   กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกรรมการ กล่าวเปดิประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2566 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 

ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีเรื ่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับ                    
การรบัรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566                   
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หน้า 16  บรรทัดที่ 1 ข้อความ “แนวทางการจัดทากรอบ

อัตรากาลัง....” แก้ไขเป็น “แนวทางการจัดท ากรอบอัตราก าลัง....”  
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา -ไม่มี-  
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ 

 ผู ้อ  านวยการส  าน ักบร ิหารและพัฒนาว ิชาการ เสนอต่อที ่ประช ุมว ่า สภามหาว ิทยาลัย                  
ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว และขอให้คณบดีว ิทยาลัย                          
การคอมพิวเตอร ์น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมต่อไป 

 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั ้งที ่ 3/2566 เมื ่อวันที ่ 1 มีนาคม 2566 และจะเปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา                    
ตามระบบ TCAS66 ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมมาก่อน และจ าเป็น 
ต้องออกประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวได้ในแต่ละรอบตามก าหนด เนื่อ งจาก
หลักสูตรมีต้นทุนสูงเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติการที่มีการใช้อุปกรณ์เฉพาะด้านใน
ห้องปฏิบัติการและจัดท าห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จึงก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ จ านวน 
30,000 บาท ซ่ึงมีอัตราเปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 453/2565) ดังนี้ 

อัตราเดิมหลักสูตรปกติ/ภาคการศึกษา 
(ประกาศฯ ฉบับที่ 453/2565) 

อัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่   /2566) (ฉบับใหม่) 

15,000 บาท 30,000 บาท 
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 ในการนี้ จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ประธานกรรมการ เสนอต่อที ่ประชุมว ่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้                     
ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการด าเนินการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน จึงได้ให้แนวคิดในการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการนี้ ขอให้ผู้อ านวยการส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุม 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ไดเ้สนอแนะแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

1. ให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสม สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง       
2. ให้พิจารณาวิธีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต โดยให้

พิจารณาต้นทุนในภาพรวม และให้เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในระดับ หรือ กลุ่มเดียวกัน 
และมีการติดตามประเมินผลทุก ๆ 3 ปี  และควรก าหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายหลักสูตร 
และควรพิจารณา Learning Paradigm ซึ ่งเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนที่อาจจะมีต้นทุนเพิ ่มขึ ้น และ                       
มีอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ลดลง  
 ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อซักถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงไม่ควร
เปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 453/2565) ซึ่งเป็นอัตราเดิมหลักสูตรปกติ/ภาคการศึกษา   
แตค่วรเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีสาขาวิชา หรือ หลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทน 

2. หลักการและเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีข้อมูลเฉพาะด้านการลงทุน             
ควรระบุสิ่งที่ผู้ที่เรียนจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนี้เพ่ิมเติม 

3. การก าหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีการส ารวจและเทียบเคียงอัตราค่าธรรมเนียมจากคณะอ่ืน  
ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น ที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าว หรือไม ่

4. คณะมีแผนการรับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีความสนใจเรียนหลักสูตรดังกล่าว แต่ไม่ มี
ทุนการศึกษา หรือไม ่

5. หลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร และมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรนี้
หรือไม่ อย่างไร 

6. ผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ควรได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และควรมีการรับประกันเรื่องคุณภาพการศึกษา โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ การให้ทุน หรือ Gift Voucher ในการทดสอบ CompTIA Certificate ก่อนส าเร็จการศึกษา 

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าว เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จึงไม่สามารถเทียบเคียงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
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หลักสูตรเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นได้ แต่จะมีการเทียบเคียงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในสาขาวิชา หรือ 
หลักสูตร ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งมีการพิจารณาต้นทุนที่จ าเป็นต้องลงทุนแล้ว และวิทยาลัยมีโครงการในการรับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ โครงการทุนช้างเผือก สาขาวิชาละ 5 คน ซึ่งสามารถรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่
ยากจนเพื่อเรียนในหลักสูตรดังกล่าว  
 ปัจจุบันมีการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับ Cybersecurity ในหลักสูตร ABCD เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
เบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ส าหรับนักศึกษา Computing มีเพียงรายวิชาเรียนด้าน Basic Cybersecurity ซึ่งยัง
ไม่ได้เน้นความรู ้เฉพาะด้านนี ้ได้โดยตรง เนื่องจากต้องมีการรับรองในระดับสากล มีการออก Certificate ทั้งนี้               
หากมหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษา ในหลักสูตรนี ้ได้ก็จะเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในอนาคต อีกทั้ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่ช านาญด้านดังกล่าว จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ                
ในวันที ่ 25 เมษายน 2566 ที ่จะถึงนี ้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จะมีการลงนามความร่วมมือ Memorandum of 
Understanding (MOU) กับส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)                  
ในการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

 รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หลักสูตรดังกล่าวจะเป็น Foundation  
ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และ Update เรื ่องต่างๆ เกี่ยวกับ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ใน
หลักสูตรอื่น ๆ ให้สามารถมี Digital Literacy พ้ืนฐานที่ดีได้ในอนาคต และ Cybersecurity ในการประกอบอาชีพมี
ความเหมาะสมที่จะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดงานเพิ่มสูงขึ้น องค์กรต่าง ๆ                 
มีความต้องการก าลังคนที่จะเข้าไปศึกษาวิจัย ทดสอบ ระบบต่าง ๆ เช่น Software ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การติดตั้งระบบใหม่ เป็นต้น ซึ่งจ าป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity อีกทั้งยัง
ช่วยป้องกันและตรวจสอบกรณีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วย  

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอ และขอให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ
ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา เตรียมข้อมูลก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 การทบทวนต้นทุนการจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพื ่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เหมาะสม 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะ วิทยาลัย จัดการเรียน                 
การสอนในสาขาวิชา และหลักสูตร หลายรูปแบบ อาทิ หลักสูตรนานาชาติ English Program Learning Paradigm 
หลักสูตรสองภาษา การวิเคราะห์ต้นทุนจึงมีความแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยควรมีสูตรการค านวณ Cost per head 
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ข้อมูลคู่แข่ง ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ที่สะท้อนความเป็นจริง ทีช่ัดเจน ท้ังนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้คิดสูตร
การค านวณที่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรได้ค่อนข้างดี ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปรับรูปแบบการค านวณต้นทุนให้สอดคล้องตามรูปแบบการค านวณต้นทุนของแต่ละส่วนงานได้ ซึ่งจะ
ท าให้การทบทวนต้นทุนการจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมได้เร็วยิ่งขึ้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณา 
ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนงาน ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ดังนั้น ส่วนงานควรมีการเปรียบเทียบการคิดค านวณ
ต้นทุนในแต่ละหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาแนวทางในการคิดค านวณตน้ทุน 
ที่มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาการน าเสนอข้อมูลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน ภายใน 3 เดือน  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กองยุทธศาสตร์ได้จัดท าแบบฟอร์ม
การบันทึกข้อมูลเพื่อค านวณต้นทุนหลักสูตร โดยจะประมวลผลเบื้องต้นให้มีรูปแบบเดียวกันทุกส่วนงาน ซึ่งรวมถึง 
คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ด้วย โดยให้              
ส่วนงานบันทึกข้อมูลต้นทุนในภาพรวมเป็นรายหลักสูตร ส่งกลับมายังกองยุทธศาสตร์ กรณีหลักสูตรใดมีรูปแบบ
แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป และมีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูลให้ประสานมายังกองยุทธศาสตร์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 
ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์จะจัดส่งบันทึกเพ่ือแจ้งเวียนไปยังส่วนงานเพื่อด าเนินการต่อไป ภายใน 2 สัปดาห์ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 10.10 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวลัลธริมา ประจง 
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